

BÁO CÁO THAM LUẬN
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ

Tham luận của Tổ đại biểu số 5- HĐND thành phố

Kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa hội nghị!

Được sự phân công của Thường trực HĐND Thành phố, thay mặt Tổ đại biểu số 5- HĐND thành phố tôi xin trình bày tham luận với nội dung: Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND thành phố.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Kính thưa hội nghị!

Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND bao gồm Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND. Trong đó, Thường trực HĐND là cơ quan Thường trực của HĐND, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Còn Tổ đại biểu HĐND có vai trò quan trọng, là “cánh tay nối dài” của HĐND, Thường trực HĐND.

Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ đại biểu HĐND được quy định tại Điều 112, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tại Khoản 2, Điều 83 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Các chức năng chính bao gồm: Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp trên địa bàn hoặc về các vấn đề do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp; tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân và đề đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp sau kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Kính thưa hội nghị!

Tổ đại biểu số 5- HĐND thành phố bầu tại phường Thắng Lợi, xã Chư Ầ và xã An Phú, có 5 thành viên, trong đó có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó. Trong nhiệm

kỳ, mặc dù đa số thành viên kiêm nhiệm, song hoạt động của tổ ngày càng thiết thực hiệu quả. Các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND 3 xã, phường thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri và người dân nơi ứng cử, kịp thời phản ánh tới kỳ họp. Tích cực tham gia phát biểu thảo luận tại tổ; phát biểu chất vấn tại hội trường và cùng các đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố, kết hợp giám sát tại cơ sở, giám sát qua báo cáo của các cơ quan đơn vị. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động hiệu quả của tổ đại biểu HĐND đã góp phần tạo nên thành công của mỗi kỳ họp, đồng thời mỗi thành viên trong tổ đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực HĐND thành phố, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ này đã có nhiều đổi mới. Việc tổ chức cho các đại biểu TXCT không chỉ tiến hành trước mỗi kỳ họp HĐND mà được duy trì nền nếp sau mỗi kỳ họp. Chất lượng tổng hợp ý kiến cử tri sau hội nghị TXCT cũng được nâng lên, bảo đảm rõ nội dung, địa chỉ, không trùng lặp. Ngoài tổ chức TXCT với các thành phần đa dạng, Tổ đại biểu HĐND thành phố còn tăng cường đi cơ sở, qua đó nắm được những vấn đề bất cập từ cơ sở và tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở từng địa phương.

Hầu hết thành viên tổ đại biểu HĐND đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp. Các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố tại địa phương đều có đại diện tổ đại biểu HĐND tham dự và phát biểu ý kiến. Các cuộc thảo luận tổ tại các kỳ họp HĐND thành phố luôn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm với nhiều ý kiến phát biểu chất lượng và tâm huyết.

Đặc biệt, chất lượng hoạt động của tổ đại biểu đã được thể hiện rõ nét trong việc phân công, kích lệ các đại biểu HĐND là thành viên của tổ chuẩn bị câu hỏi chất vấn và chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp. Theo dõi các kỳ họp gần đây cho thấy chất lượng chất vấn của đại biểu ngày càng được nâng lên. Ngày càng có nhiều câu hỏi chất vấn đề cập những vấn đề đang được cử tri quan tâm, bức xúc được chuyển tới thủ trưởng các cơ quan chức năng, liên quan đến những bất cập trong quản lý đất đai, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, hoạt động bảo kê, tín dụng đen...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của tổ đại biểu HĐND thành phố hiện nay vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là việc tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri hình thức vẫn còn đơn điệu, chưa có sự đổi mới nhiều. Hoạt động của Tổ đại biểu chưa rõ nét, sinh hoạt Tổ đại biểu còn chưa thường xuyên. Chất lượng các cuộc sinh hoạt Tổ đại biểu chưa cao, còn qua loa, chiếu lệ.

Những hạn chế trên, ngoài những nguyên nhân thuộc về chủ quan như: Các đại biểu HĐND chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm (kể cả chức danh tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu HĐND), thời gian dành cho hoạt động của tổ chưa nhiều.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, trước hết cần nâng cao vai trò đứng đầu của Tổ trưởng trong việc kết nối, phát huy trí tuệ tập thể, phân công các thành viên trong tổ nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến đóng góp cho kỳ họp phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ của từng đại biểu.

Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết của các cơ quan, tổ chức. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND gửi Thường trực HĐND thành phố để tổng hợp.

Thông qua việc xem xét báo cáo của các ngành, Tổ đại biểu HĐND có thể yêu cầu giải trình những vấn đề chưa rõ hoặc thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp hoặc giữa hai kỳ họp để giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương.

Trên cơ sở khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có cơ sở và đúng pháp luật của công dân, Tổ đại biểu HĐND chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết theo thời gian luật định. Sau khi có kết quả giải quyết Tổ đại biểu HĐND thông báo để công dân biết. Trường hợp qua giám sát Tổ đại biểu nhận thấy việc giải quyết của các cơ quan chức năng không đúng quy định hay có vi phạm, Tổ đại biểu HĐND có thể đưa vấn đề ra chất vấn tại kỳ họp.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Kính thưa hội nghị!

Trên đây là một số nội dung trao đổi của Tổ đại biểu số 5- HĐND thành phố về Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND thành phố, rất mong nhận được sự trao đổi góp ý của các vị đại biểu.

Xin trân trọng cảm ơn!